

## 19. Chuyến tham quan học tập cho các NTs ở miền Nam (tháng 1, năm 2010)

Chuyến tham quan 1 tuần (từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 1 năm 2010) cho các NTs nhằm mục đích tìm hiểu về ngành chăn nuôi bò sữa ở khu vực miền nam, cũng như trao đổi kiến thức kinh nghiệm với người nông dân, và cán bộ làm việc trong ngành bò sữa ở đây. Tham gia chuyến đi có 7 đối tác của dự án, cố vấn trưởng, chuyên gia dài hạn, điều phối viên, và giám đốc phòng hợp tác quốc tế ở bộ nông nghiệp

Đoàn đã đến thăm Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở khu vực phía Nam, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng-vật nuôi TP Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn (Bình Dương), Friesland Campina Việt Nam, hợp tác xã Evergrowth ở Sóc Trăng

Thông qua việc quan sát, thảo luận, các thành viên trong đoàn có thể nhìn thấy những điểm yếu, điểm mạnh trong chăn nuôi bò sữa ở khu vực miền Nam, và thu được những kinh nghiệm thực tế áp dụng vào công việc sau này.



Các đối tác dự án đang tham quan Trung Tâm Nghiên Cứu và Huấn Luyện Chăn Nuôi Gia Súc Lớn trực thuộc Viện chăn nuôi tại Miền Nam được thành lập từ sự hỗ trợ kỹ thuật của Bỉ. Ở đây, có hàng trăm con bò lai được



Các thành viên của chuyến tham quan học tập có một buổi trao đổi tại Trung tâm khuyến nông của Friesland Campina Vietnam (Dutch lady Viet Nam)

nuôi phục vụ cho việc đào tạo và thực hành.



Nghe chị Phượng (từng là quản lý của dự án CIDA) thuyết trình về việc hợp tác xã EverGrowth đã được thành lập và hoạt động thành công như thế nào

Các thành viên của hợp tác xã EverGrowth mang sữa đến điểm thu mua sữa. Sữa được cân và kiểm tra riêng rẽ.



Chuồng bò của một hộ nông dân thành viên. Đời sống của nhiều người nông dân trong vùng này vẫn còn rất nhiều khó khăn. Việc chăn nuôi bò sữa thông qua cải tạo từ giống bò địa phương chắc chắn là một cách để nâng cao đời sống của người nông dân ở đây thông qua tăng thu nhập bằng việc bán sữa.

Nông trường Sông Hậu, Cần Thơ trước đây thuộc sở hữu nhà nước nhưng hiện nay đã được chia thành 7 công ty cổ phần. Trang trại bò sữa của nông trường hiện đang nuôi 400 con bò lai.